

ตัวชี้วัดรายบุคคลของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จการทำหน้าที่ของงานผู้เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์

เป้าหมาย : กรมปศุสัตว์มีการพัฒนาด้านการวิจัย วิชาการและนวัตกรรม เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ

น้ำหนัก : ร้อยละ 25

คำอธิบายตัวชี้วัด : ● ระดับความสำเร็จการทำหน้าที่ของงานผู้เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ หมายถึง ความสำเร็จในการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักวิจัย และนักวิชาการ หรือจัดทำโครงการวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมโครงการ ให้มีการพัฒนาและขับเคลื่อนการสร้างนักวิจัยและนักวิชาการ สร้างนวัตกรรมปศุสัตว์ส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและวิชาการให้มีมาตรฐานน่าเชื่อถือให้เกิดการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการปศุสัตว์กับหน่วยงานด้านปศุสัตว์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2567 และรอบที่ 2/2567 :

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน
1	เป็นที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ โครงการวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ จำนวน 1 โครงการ/เรื่อง/ผลงาน	1
2	เป็นที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ โครงการวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ จำนวน 2 โครงการ/เรื่อง/ผลงาน	2
3	เป็นที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ โครงการวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ จำนวน 3 โครงการ/เรื่อง/ผลงาน	3
4	เป็นที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ โครงการวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ จำนวน 4 โครงการ/เรื่อง/ผลงาน	4
5	ผลงานมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง	1

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง เช่น

1. แบบข้อเสนอโครงการวิชาการ (Concept paper) ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากคณะกรรมการวิชาการ ของหน่วยงาน
2. ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการอนุมัติการเผยแพร่จากคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงาน มีเลขทะเบียนวิชาการ
3. ผลงานวิจัย ที่ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่จากคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์
4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือวิชาการ ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์
5. อื่น ๆ

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

ตัวชี้วัดรายบุคคลของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความสำเร็จของงานผู้เชี่ยวชาญตามนโยบายของกรมปศุสัตว์

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 25

คำอธิบายตัวชี้วัด ● ร้อยละความสำเร็จของงานผู้เชี่ยวชาญตามนโยบายกรมปศุสัตว์ หมายถึง การจัดทำแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญมีการดำเนินการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยการดำเนินการเป็นมาตรการแนวทางในด้านการยกระดับความสามารถบุคลากรด้านการปศุสัตว์สู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่ให้ได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ด้านการเสริมสร้างการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริการเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และมูลค่าใหม่ให้สินค้าและบริการด้านปศุสัตว์ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือในระดับสากล รวมทั้งด้านการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเป็นเลิศทุกมิติสู่ความทันสมัยและสร้างสรรค์ เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วนและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

● พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของงานผู้เชี่ยวชาญตามนโยบายกรมปศุสัตว์ที่สอดคล้องตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2567

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
1	จัดทำแผนงาน/กิจกรรม/โครงการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์
2	-
3	ดำเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 30
4	-
5	ดำเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 50

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2/2567

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
1	ดำเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 80
2	ดำเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 100
3	ได้ดำเนินการเผยแพร่ ผลงาน/กิจกรรม/โครงการ
4	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสำหรับแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
5	สรุปรายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ จัดส่งให้ กวป.

เงื่อนไข : ขอให้ส่งตามระยะเวลาที่กำหนดหากล่าช้ากว่า 3 วันทำการจะหักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน ต่อวัน

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง

1. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
2. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด

กลุ่มพัฒนาระบบราชการปศุสัตว์

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางฉันทิ บำรุงไทย

เบอร์โทรศัพท์ 02-6534444 ต่อ 1120

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายณัฐพงศ์ ผลาচিত

เบอร์โทรศัพท์ 02-6534444 ต่อ 1119